



ประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ของสภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด
ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้เข้าสมัครการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
สภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ระหว่าง วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ สภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด ในกรณีนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด ว่าด้วยการสรรหาและวิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ 2560 ข้อ 21 (1)(2)(3) ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 6 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นายเอกรินทร์	โปตะเวช	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 2	นายบุญสัน	อนารัตน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 3	นายอลงกร	เจริญใจ	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 4	นางสุดาพร	วงษาเนา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หมายเลข 5	นายวุฒิวิวัฒน์	คำหงษ์ษา	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 6	นายวรศาล	บพมาตย์	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสภรณออมทรพยสาธาณสุขหนองคาย จํากัด สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 7 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นายอิฐร์	วรรรัตน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 2	นายวรวุฒิ	แสงเพชร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 3	นายพลวรรธน	คำมุงคุณ	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หมายเลข 4	นายประกันชัย	ไกรรัตน์	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 5	นายศักดิ์นันท	ดวงตา	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 6	นายทรงศักดิ์	โพธิ์สว่าง	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถยนต์ ส.2
หมายเลข 7	นางวงเดือน	พระนคร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

3. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด สังกัด โรงพยาบาลหนองคาย (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 2 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นางหัสยา	แมตสถาน	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หมายเลข 2	นางวริศรา	บ้านู	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หมายเลข 3	นายสมัย	เตนากุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จรายเดือน

4. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด (เลือกรวม) จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 3 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นายสุทธิพงษ์	บุญสถาพร	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หมายเลข 2	นายสามารถ	พันธ์สระคู	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 3	นายสัมพันธ์	เกษานุช	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ในกรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในเขตสรรหานั้นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด และคะแนนลำดับรองลงไปในประเภทนั้นๆ จนครบจำนวนกรรมการสรรหาเป็นผู้ได้รับการสรรหาในเขตนั้นๆ

หากการลงคะแนนสรรหานั้น มีผู้ได้รับคะแนนสรรหาเท่ากันและทำให้จำนวนผู้ได้รับการสรรหา ประเภทนั้นเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ให้มีการจับสลากระหว่างผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน เพื่อให้ได้กรรมการตามที่กำหนด

สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ มีผู้สมัครไม่เกินจำนวน ตามที่ต้องสรรหา จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนในหน่วย เลือกตั้ง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วย การสรรหาและวิธีการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2560 ข้อ 13

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 มาประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564



(นายสุภาพ โพนสิงห์)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด